

# จ่อเลื่อนอนุมัติงบอุดหนุน กองทุนอนุรักษ์พลังงาน

พร้อมให้สดง.ตรวจสอบ  
ใช้งบปี61-62

กรุงเทพธุรกิจ ● ถกคณะกรรมการกองทุนอนุรักษ์ฯ 6 ก.ย.นี้ ส่อเลื่อนระยะเวลาอนุมัติโครงการ หลังมีข้อร้องเรียนใช้งบปี61 (เพิ่มเติม)วงเงิน 5,200 ล้านบาท และงบปี62 วงเงิน 10,448 ล้านบาท ด้าน “ธนัท” ยัน ส.กทอ.ยึดหลักโปร่งใส ลั่นพร้อมให้ สดง.ตรวจสอบ

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 6 ก.ย.นี้ มีความเป็นไปได้ว่า จะเสนอให้เลื่อนระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติโครงการสำหรับงบประมาณปี2561(เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่ม “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” วงเงิน 5,200 ล้านบาท และงบประมาณกองทุนฯปี 2562 วงเงินประมาณ 10,448 ล้านบาท ออกไปก่อน หลังมีข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบความไม่โปร่งใส การดำเนินงาน โดยคณะกรรมการจะอาจจะต้องใช้เวลาพิจารณาโครงการให้รอบคอบอีกครั้ง เพื่อป้องกันข้อครหาที่อาจจะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ มีรายงานว่างบประมาณปี 2562 มีผู้ยื่นเสนอของบกว่า 3 หมื่นล้านบาท จำนวนกว่า 900 โครงการ ในขณะที่งบประมาณปี2562 มีวงเงินสนับสนุนอยู่ที่ 10,448 ล้านบาท ซึ่งงบในส่วนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน(พพ.)ร่วมพิจารณางบฯด้วย ในขณะเดียวกัน ทางสนพ.และ พพ. ก็ยื่นของบประมาณดังกล่าวด้วย และในปีนี้นอกจากภาคเอกชนที่เข้าร่วมเสนอโครงการแล้ว ยังมีหน่วยงานราชการทั้ง 3 เหล่าทัพ ยื่นของบฯเป็นจำนวนมากเช่นกัน

นายธนัท จังพานิช ผู้จัดการสำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กล่าวว่า จากกรณีมีกระแสข่าวว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สดง.) เตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงานและใช้งบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโครงการงบประมาณปี2561(เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่ม “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” วงเงิน 5,200 ล้านบาท และงบประมาณกองทุนฯปี 2562 วงเงินประมาณ 10,448 ล้านบาทนั้น

ขณะนี้ ส.กทอ.ยังไม่ได้รับแจ้งจากทาง สดง.ว่าจะเข้าตรวจสอบกองทุนฯ แต่อย่างใด ซึ่งหากจะมีการเข้ามาตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษนั้น ส.กทอ.ก็พร้อมให้ตรวจสอบทุกกรณี และในทุกประเด็นข้อสงสัย เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ โดยยืนยันว่าการดำเนินงานยึดตามระเบียบและยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งที่ผ่านมา สดง.ได้เข้ามาตรวจสอบเอกสารกองทุนฯ เป็นปกติอยู่แล้ว หากพบอะไรที่ไม่ถูกต้องทาง สดง.ก็จะให้คำแนะนำกับทางกองทุนฯ เพื่อนำมาปรับแก้ให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง

ส่วนกรณีของนายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสนพ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ถูกกระแสข่าวพาดพิงในการทำงานนั้น ก็ถือเป็นบุคคลที่ทำงาน

อย่างจริงจัง เมื่อมีกระแสข่าวเชิงลบก็ส่งผลให้คนทำงานเสียกำลังใจ จึงต้องการให้กระแสข่าวที่ไม่เป็นความจริงยุติลงได้แล้ว

โดยก่อนหน้านี้ มีกระแสเรียกร้องจากกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ที่เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบการดำเนินงานของสนพ. ที่เข้าไปก้าวก่ายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณปี2561 ภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” และงบประมาณปี 2562

ขณะที่ สนพ.ได้ชี้แจงว่า จากการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์ฯ ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2561 ที่ต้องจัดทำตามงบประมาณรายจ่ายของกองทุน 2 ปีงบประมาณ คือ งบประมาณปี2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่ม “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ซึ่งจะต้องนำเสนอคณะกรรมการกองทุนอนุรักษ์ฯภายในเดือน ก.ย. นี้

ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ ส.กทอ. ที่ต้องพิจารณาจัดสรรงบ 2 ก้อนในเวลาใกล้เคียงกัน สนพ.จึงช่วยรับภาระกิจในการดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการงบประมาณปี 2562 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และในส่วนของงบประมาณปี2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่ม “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” นั้น ได้มอบหมายให้ ส.กทอ. เป็นผู้ดำเนินการ